

**สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖**

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	การขับเคลื่อนโครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	<p>- ได้เน้นย้ำอำเภอให้ความสำคัญกับการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามห้วงระยะเวลาที่ สน.ปท. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อจักได้นำความรู้และวิธีการดำเนินการมาปรับใช้ในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการเบิกจ่าย งบประมาณ สำหรับเป็นค่าจ้างเหมารถยนต์ (ตู้) หรือรถรับจ้าง รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฯ</p>	
๒.	การป้องกันและปราบปราม ปัญหายาเสพติด	<p>(๑) ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง และระดับ อำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง โดยการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อดำเนินโครงการฯ รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดด้านสุขภาพอนามัยผ่านกลไกของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>(๒) อำเภอได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระดับ อำเภอ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ปค. และ มท. กำหนด พบว่าบางอำเภอได้มีการกำหนดให้ ใช้หอประชุมอำเภอเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับอำเภอ โดยมีการบูรณาการการทำงานในเชิงพื้นที่ มีการประสานการทำงานโดยทีมภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านระเบียบวินัย ด้านกีฬาและสันทนาการ ด้านศาสนา รวมถึงด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ และทีมจิตวิทยามวลชนในพื้นที่</p> <p>(๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีมาตรการสำหรับผู้ค้า/ผู้ผลิตให้ดำเนินการจับกุม ดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดให้นำเข้ากระบวนการบำบัดและฟื้นฟู</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓.	การควบคุมการออกใบอนุญาตอาวุธปืน	<p>(๑) ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตอาวุธปืน หากมีใบอนุญาต ป. ๓ ที่ครบกำหนดตามกฎหมาย ให้อำเภอทำหนังสือแจ้งบุคคลดังกล่าวดำเนินการออกใบอนุญาต ป. ๔ ภายในกำหนด และหากกรณีมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในท้องที่ใด โดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ ให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนั้นในทันที ว่าเป็นอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากเป็นอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุอาชญากรรมเองหรือเป็นอาวุธปืนของบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตได้ออกให้แก่บุคคลใด ณ ท้องที่ใด โดยให้รายงานผลการตรวจสอบให้ มท. ทราบโดยเร็ว และกรณีที่เป็นอาวุธปืนที่ได้รับใบอนุญาต และออกโดยนายทะเบียนท้องที่นั้นให้ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือเรียกประกัน หรือทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีในทันที</p> <p>(๒) ได้เน้นย้ำขอให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบบัญชีรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลของฝ่ายปกครองให้มีความถูกต้อง</p>	
๔.	การควบคุมการดำเนินงานของมูลนิธิ และสมาคม	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอมอบหมายข้าราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ข้าราชการที่รับผิดชอบงานมูลนิธิ ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อออกไปตรวจตราการดำเนินกิจการของมูลนิธิและสมาคมในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอว่ายังมีการดำเนินการอยู่จริงหรือไม่ มีการรายงานประจำปีหรือไม่ และกรณีออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนออกใบอนุญาต</p>	
๕.	การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ โดยต้องศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ และเพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจในการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่</p>	

ลำดับที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖.	การขับเคลื่อนกิจกรรม “วันดินโลก”	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอให้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “วันดินโลก” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และกรอกข้อมูลการดำเนินการลงในระบบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันดินโลก โดยกิจกรรมที่จังหวัดและอำเภอสามารถดำเนินการได้ เช่น การเดินรณรงค์ ประกาศเจตนารมณ์ จัดนิทรรศการวันดินโลก จัดประชุมเสวนา ตลาดนัดสินค้าเกษตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น</p>	
๗.	การปรับภูมิทัศน์และสถานที่ให้บริการประชาชนของจังหวัด/อำเภอ	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอให้เร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์และสถานที่ให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ พัฒนาระดับการให้บริการประชาชนในรูปแบบ “ที่ทำการปกครองอำเภอ” เพื่อสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป</p>	
๘.	การเร่งรัดบริหาร/การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/อำเภอ	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะรายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	
๙.	การติดตามข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสื่อ และรายงานผู้บังคับบัญชา	<p>- ได้เน้นย้ำจังหวัดและอำเภอ ให้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการใช้งานสื่อสังคมโซเชียลมีเดียที่ส่งผลกระทบต่อ ปค. และหากมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ขอให้รายงานให้ ปค. ทราบโดยทันที ทั้งนี้ อำเภอได้มีการสร้างภาคีเครือข่าย โดยมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ตามช่องทางต่าง ๆ พร้อมกับรายงานผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างทันท่วงที</p>	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์